

## LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022 – 2023 TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

Dưới ánh nắng chan hoà những ngày đầu tháng 9, trong tiết thu dịu nhẹ, trời xanh biếc xanh, hoà chung không khí nô nức, phấn khởi của ngày tựu trường trên khắp mọi miền đất nước, sáng ngày 05/9/2022, cô và trò trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023. Lễ khai giảng năm nay đặc biệt hơn và để lại những cảm xúc khó quên hơn bởi sau hai năm ảnh hưởng của dịch Covid-19, các con học sinh thân yêu lại được hoà mình vào màu sắc rực rỡ của cờ hoa, những giai điệu rộn rã và tiếng trống khai giảng báo hiệu một năm học với bao niềm tin và hi vọng đang chờ đón.



*Quang cảnh lễ khai giảng sáng 05/9/2022*

Đến dự và chúc mừng nhà trường có đồng chí Nguyễn Công Đức - Chủ tịch Hội cựu chiến binh phường Giang Biên, đồng chí Nguyễn Hữu Đoàn – Phó trưởng Công an phường Giang Biên, đồng chí Đặng Trần Anh – Chuyên viên Phòng GD&ĐT Quận Long Biên cùng các bác trong Ban đại diện Cha mẹ học sinh của trường và 32 chi hội lớp, các đơn vị liên kết, các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 1300 em học sinh trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng.



### *Đại biểu dự Lễ khai giảng năm học 2022-2023*

Lễ khai giảng năm học 2022 – 2023 diễn ra trong không khí vui tươi, hào hứng của cả thầy và trò nhà trường sau một thời gian dài ảnh hưởng dịch covid-19. Mở đầu buổi lễ, toàn trường vui mừng chào đón hơn 200 em học sinh khối lớp 1 gia nhập mái nhà chung Đô thị Việt Hưng. Từ ngày hôm nay, các em sẽ học tập, rèn luyện và vui chơi dưới sự dìu dắt và dạy dỗ của cô giáo - người mẹ thứ hai của mình. Cảm xúc vui tươi, náo nức ngày đầu khai trường sẽ làm tan biến những ngỡ ngàng đầu tiên của các em khi đặt chân vào ngôi trường mới. Các em đã được các anh chị lớp trên chào đón trong niềm vui hân hoan và những giai điệu nhộn nhịp của ca khúc “Chào người bạn mới đến”. Các thầy cô giáo trong Ban Giám hiệu nhà trường vui mừng đến đón, tặng hoa và trao biển lớp cho cô giáo và các em học sinh lớp 1.



*Cô và trò lớp 1 hân hoan bước vào năm học mới*



*Cô Hiệu trưởng trao biển lớp cho cô và trò khối 1*



*Chào đón các em học sinh lớp 1 thân yêu*



*Nghi lễ chào cờ trang nghiêm*

Sau nghi lễ chào cờ, cô giáo Đặng Thị Hạnh – Phó Hiệu trưởng lên đọc thư chúc mừng Ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Những lời căn dặn đầy ý nghĩa của Chủ tịch nước chắc chắn

sẽ là nguồn động lực để thầy và trò nhà trường tiếp tục gặt hái nhiều thành tích cao trong năm học mới.



*Cô Đặng Thị Hạnh – Phó Hiệu trưởng đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước*

Tiếp đến, cô giáo Nguyễn Thị Hằng Nga - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường lên đọc diễn văn chào mừng và đánh trống khai giảng năm học 2022 – 2023. Tiếng trống khai trường đã vang lên trong niềm vui hân hoan chào đón năm học mới của cô, trò và các bậc phụ huynh với những hứa hẹn gặt hái được nhiều thành tích tốt đẹp.



*Cô Nguyễn Thị Hằng Nga – Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn chào mừng*



*Hội trống khai giảng đã vang lên*

Phần cuối chương trình là các tiết mục văn nghệ chào mừng của giáo viên và học sinh nhà trường với tổ hợp các ca khúc chủ đề “Mùa thu ngày khai trường”.



*Tiết mục văn nghệ các thầy cô giáo*





*Tốp ca hát múa*



*Đơn ca Thùy Dương lớp 4A2*





### *Tốp ca hát múa*

Buổi lễ khai giảng của trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng đã khép lại trong âm vang những lời ca, tiếng hát của cô và trò. Mong rằng lễ khai giảng sẽ để lại ấn tượng khó phai trong trái tim của các con. Mang đến cho các con niềm vui, mở đầu một năm học mới tràn đầy hứng khởi.

Năm học mới đã chính thức bắt đầu, thầy và trò trường Tiểu học Đô Thị Việt Hưng sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện tốt và đầy mạnh các phong trào thi đua, giữ vững danh hiệu đã đạt được trong những năm học vừa qua. Xin kính chúc các thầy cô giáo và các em học sinh có một năm học mới với thật nhiều sức khỏe, niềm vui, thành công và hạnh phúc.

*Người viết: Hoàng Thị Hiền - NVTV*

Một số hình ảnh của buổi lễ khai giảng





Thầy cô giáo hân hoan sẵn sàng tâm thế đón chào năm học mới



*Cô và trò vui tươi chào năm học mới*



*Cô và em ngày khai trường*





*Cờ đỏ sao vàng hào hức ngày khai trường*



*Mẹ cùng em đến trường*



*Lớp chúng mình sẵn sàng chào năm học mới*



*Hân hoan tới trường cùng bạn bè*



*Lớp học của em*







*Cô trò chúng mình vui chào mừng năm học mới*

